
 

 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดสระบุรี) 

-------------------------- 
 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันจนัทร์ท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๕๖๕ 

๓. สถานที ่   ณ ศูนย์พัฒนาและฝกึอบรมเครือซิเมนตไ์ทยท่าหลวง  
    ต าบลบ้านครวั อ าเภอบ้านหมอ จงัหวัดสระบุร ี

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

  หนว่ยงานภาครฐั ประชาชนทัว่ไป   

   เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาต ิ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้ 
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐในพ้ืนที่เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหาอุปสรรคหรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ท้ังนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งก าหนดว่าภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและ 
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลา
ด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต ่
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 
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๖. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดสระบุรีตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร 

อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ ๑๐๘ 
กิโลเมตร (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ศาลากลางจังหวัด) และตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง
ประมาณ ๑๑๓ กิโลเมตร และตามแม่น้ าเจ้าพระยาแยกเข้าแม่น้ าป่าสักประมาณ ๑๖๕ กิโลเมตร จังหวัด
สระบุรีมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๓,๕๗๖,๔๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒,๒๓๕,๓๐๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ 
ของพ้ืนที่ประเทศ 

อาณาเขต 
จังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอเมืองลพบุรี อ าเภอชัยบาดาล และอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอปากช่อง อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

และอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอ าเภอวังน้อย อ าเภออุทัย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอภาชี อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และอ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
เขตการปกครอง 
แบ่งออกเป็น ๑๓ อ าเภอ ๑๑๑ ต าบล ๙๗๓ หมู่บ้าน (หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 

(อพป.) ๑๕ หมู่บ้าน) ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔ เทศบาลเมือง ๓๔ เทศบาลต าบล ๗๐ องค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 

๗. วิธีการด าเนินการ 

  จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา  Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ   

 จัดเวทีสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดสระบุรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ของจังหวัดสระบุรี ตลอดจนน าเสนอประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินงาน ดังนี้ 
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 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
ภาคกลาง พร้อมกันที่ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมเครือซิเมนต์ไทยท่าหลวง ต าบลบ้านครัว อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี และเริ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนความเห็น สรุปได้ดังน้ี 
 นายเอกพร จุ้ยส าราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรายงานสรุปข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดสระบุรีว่า จังหวัดสระบุรีีมีแหล่ง
น้ า ได้แก่ แม่น้ า คลอง ล้าห้วย และหนอง บึง ที่มีน้ าตลอดปีกระจายอยู่ในพ้ืนที่  ๑๓ อ าเภอ ประมาณ ๘๑ 
แห่ง และมีคลองรวมทั้งล าห้วยที่มีน้ าเฉพาะฤดูฝน ๑๒๘ แห่ง มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าป่าสัก ล าห้วย
มวกเหล็ก คลองปากเพรียว ล าห้วยธารทองแดง คลองปากบางและคลองเริงราง นอกจากนี้ ยังมีอ่างเก็บน้ า
ในพ้ืนที่ของจังหวัดจ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ าบ้านดง อ่างเก็บน้ าห้วยหนิขาว 
และอ่างเก็บน้ าคลองตะเคียน ส าหรับพ้ืนที่ราชพัสดุในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ประมาณ ๔๘,๐๐๐ ไร ่
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในราชการและบางส่วนน ามาจัดเช่าซึ่งมีพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมดประมาณ ๑,๙๒๖ ราย แบ่งเป็น
การเช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย เช่าเพ่ือการเกษตร เช่าอาคารราชพัสดุ และเช่าเพื่อประโยชน์อื่น จังหวัดสระบุรี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะท าให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในประเด็นต่าง ๆ ที่ส าคัญ ซึ่งจะเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนได้ความรู้ความเข้าใจและ
สะท้อนข้อคิดเห็นข้อเสนอไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา   
 จากนั้น นายเจริญชัย เฉลียวเกรียงไกร ผู้อ านวยการปูนซิเมนต์ไทยสระบุรี กล่าวต้อนรับ และผู้
ด าเนินรายการได้แนะน าสมาชิกวุฒิสภาและผู้ตรวจราชการที่ เดินทางลงพ้ืนที่พบประชาชนในครั้งนี้  
ประกอบด้วย 
 สมาชิกวุฒิสภา 

๑. นายวิทยา ผิวผ่อง     รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
๒. นายลักษณ์ วจนานวัช    รองประธานกรรมการ คนที่สอง 
๓. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล   กรรมการ 
๔. นายทวีวงษ์  จุลกมนตรี    กรรมการ 
๕. นายประมาณ  สว่างญาติ   กรรมการ 
๖. นายไพโรจน์  พ่วงทอง   กรรมการ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
๑. นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
      เขตตรวจราชการที่ ๑ 
โดยมี นายองอาจ วงษ์ประยูร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบรุี 
หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีและประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้การ
ต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา และกล่าวขอบคุณผู้อ านวยการโรงงานปูนซิเมนต์ไทยสระบุรีที่ให้ความ
อนุเคราะห์สถานที่ จากนั้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ซึ่งในช่วงเช้า
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คณะสมาชิกวุฒิสภาจะรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบผลการด าเนินงานและขอค าแนะน าจาก
หัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) การส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัด
สระบุรี ๒) แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี ๓) การจัดที่ดินท ากินในพ้ืนที่
อ าเภอบ้านหมอ และ ๔) แนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งแนะน ากลุ่มไลน์ที่เป็นสื่อกลางในการพูดคุยสื่อสารกับประชาชนใน 
แต่ละจังหวัด จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดและกอ.รมน. เข้าร่วมกลุ่มไลน์ และเพ่ิมสมาชิก  
ในกลุ่มไลน์เพ่ือส่งข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารการพัฒนาบ้านเมือง 
การแจ้งเตือนภัย เรื่องที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับประชาชน ส่วนในช่วงบ่ายคณะกรรมการฯ จะได้ไปติดตาม
การด าเนินงานเกี่ยวกับระบบโซลาร์ฟาร์มลอยน้ าเพ่ือใช้ในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการน าพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต จากนั้นจะลงพ้ืนที่พบประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก 
คันกันน้ าบริเวณ ๒๓ ขวา คลองชัยนาท-ป่าสัก โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเริงราง และคณะสมาชิก
วุฒิสภาได้จัดเตรียมถุงยังชีพเพ่ือมอบให้กับประชาชนด้วย  

นายลักษณ์  วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวว่า การลงพื้นที่ในโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนเป็นนโยบายของศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ที่ต้องการให้
สมาชิกวุฒิสภาได้มีข้อมูลเพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา ทั้งเรื่องการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย 
การควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าได้รับข้อมูลจากพ้ืนที่โดยตรงจะช่วยให้การท าหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ในส่วนของการลงพ้ืนที่พบประชาชนจังหวัดสระบุรี  
ที่ผ่านมาก็ได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ส่วนราชการและประชาชนได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายอยู่หลายฉบับ ยกตัวอย่างการลงพ้ืนที่พบประชาชนครั้งที่ผ่ านมา ได้มีการพูดคุยกับประชาชน  
๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) ประเด็นเกี่ยวกับพ้ืนที่อ าเภอมวกเหล็กที่มีการออกเอกสารสิทธิ ส .ป.ก. ๔-๐๑ แล้ว 
ทับซ้อนกับพ้ืนที่ป่า ท าให้พี่น้องประชาชนเกิดความกังวลว่าสิทธิที่ได้รับจากเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. จะถูกเพิกถอน
หรือไม่ อย่างไร และจะมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมีความกระตือรือร้น 
ในการแก้ไขปัญหาอย่างมาก เรื่องการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ทับซ้อนกับพ้ืนที่ป่าของประชาชนในพ้ืนที่
อ าเภอมวกเหล็ก ประเด็นนี้ ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๕ 
ก าหนดไว้ว่าพ้ืนที่ที่จะด าเนินการปฏิรูปต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ให้มีแผนที่แสดงเขตและระบุท้องที่ที่
อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินแนบท้ายพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย ส าหรับพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนที่ล้ าเข้าไปในเขตพ้ืนที่ป่าเป็นที่มาของปัญหา หน่วยงานที่
ดูแลพ้ืนที่ป่าคือกรมป่าไม้ ต้องด าเนินการจัดการ ท าให้ประชาชนเกิดความกังวลใจ แนวทางการปฏิบัติ 
หากพ้ืนที่รุกล้ าเข้าไปในเขตป่า เรียกว่าเป็นพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ปฏิรูปตามพระราชกฤษฎีกาที่ก าหนดไว้
ถือว่าเป็นพื้นที่ป่า มีความจ าเป็นต้องเพิกถอน ท าให้ ส.ป.ก. ฉบับดังกล่าวเป็นโมฆะ แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาล
ได้มีการออกพระราชบัญญัติอีกฉบับเกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน คือ พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ้ืนที่ที่ถูกเพิกถอน หากพ่ีน้องประชาชนเข้าไปประกอบ
อาชีพก่อนที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ และมีการตรวจสอบอย่างชัดเจน 
สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนได้ ซึ่งการลงพ้ืนที่พบประชาชนจังหวัดสระบุรีครั้งที่ผ่านมา
ได้ไปพบพ่ีน้องประชาชนที่เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ได้รับสิทธิในการท ากินในพ้ืนที่ป่าพระฉาย 



๕ 
 
ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถเป็นแนวทางแกไ้ข
ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนอ าเภอมวกเหล็กที่อยู่ในพ้ืนที่นอกเขตปฏิรูปให้สามารถท ากินในพื้นที่ได้ ส่วนที่
เป็นปัญหาต่อเนื่องคือปัญหาการใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) โดยใช้ ส.ป.ก. เป็นหลักประกัน โดย ธ.ก.ส. ได้รับทราบปัญหาและด าเนินการออกหนังสอืเป็นบนัทกึ
ก าชับแต่ละสาขาให้ด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชน  
เป็นการแก้ไขปัญหาที่เป็นกระบวนการ สามารถด าเนินการเบ็ดเสร็จในพ้ืนที่ได้ โดยสมาชิกวุฒิสภาจะได้มี
การติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดสระบุรีเป็นต้นแบบเรื่องการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน  
๒) ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอบ้านหมอได้กล่าวถึงพ้ืนที่ทะเลสาบบ้านหมอว่าเป็นบ่อน้ าขนาดใหญ่ น้ าใน
ทะเลสาบบ้านหมอมีปริมาณมาก แต่ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า เรื่องทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ควรให้คนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือให้น าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ค าแนะน าว่าปัจจุบันภายใต้
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า มีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าระดับจังหวัด คณะกรรมการลุ่มน้ า เป็น
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ประชาชนในพ้ืนที่ซึง่เป็นเจ้าของทรัพยากรในพ้ืนที่ไดม้ีการพูดคยุรับฟัง
ความคิดเห็นกันเพ่ือน าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดไปใช้ประโยชน์ ส าหรับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า
จะมีการจัดล าดับความส าคัญ ได้แก่ การอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศวิทยา การเกษตร และการ
อุตสาหกรรม ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมาน้ าต้นทุนส่วนใหญ่เป็นน้ าจากเขือ่นหลักในภาคเหนือจะมปีริมาณจ ากดั 
พ่ีน้องเกษตรกรไม่สามารถท าการเกษตรได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่าทะเลสาบบ้านหมอซึ่งเป็นแหล่งน้ าในพื้นที่
ควรน ามาใช้ประโยชน์ดา้นการเกษตรให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ คณะกรรมการทรัพยากรน้ าระดับจังหวัดตอ้งมี
การพูดคุยกับประชาชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการน าน้ าในทะเลสาบบ้านหมอไปใช้
ประโยชน์ทางด้านการเกษตร หากมีความจ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณจาก  
กรมชลประทานหรือรัฐบาล คณะสมาชิกวุฒิสภายินดีด าเนินการประสานงานเพ่ือให้เกิดการสนับสนุน
แนวความคิดของประชาชนในพ้ืนที่ ๓) ประชาชนสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าของกรม
ชลประทานว่าในช่วงฤดูน้ าหลากจะมีน้ าเต็มคลอง แต่ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ น้ าในคลองกลับ
แห้ง เหตุใดต้องปล่อยน้ าต้นทุนลงทิ้งลงแม่น้ าบางปะกงจนหมด ท าให้ประชาชนจังหวัดสระบุรีได้รับความ
เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ า ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลุ่มน้ า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ประโยชน์จากน้ าในด้านการรักษาระบบนิเวศวิทยา ซึ่งมีความจ าเป็นหากไม่มีน้ าจากในพ้ืนที่จังหวัด
สระบุรีไปช่วยก็จะเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลกับพื้นที่ปลายน้ าที่จะมีความเกี่ยวข้องกับการหนุนของน้ า
ทะเล ปัจจุบันมีคณะกรรมการบริหารจัดการลุ่มน้ าในหลายจังหวัดที่ต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากน้ าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน ที่ผ่านมาการลงพ้ืนที่
พบประชาชนจังหวัดสระบุรีพบว่าจังหวัดสระบุรีมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตรงตาม
เจตนารมณ์ที่ทางกฎหมายก าหนดไว้ 

จากนั้น เป็นการน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้       

 



๖ 
 

๑) โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี 
นายวรพจน์ อินต๊ะ วิศวกรปฏิบัติการ ส านักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี  น าเสนอข้อมูลโครงการ

กองทุนพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี โดยสรุปว่า พลังงานทดแทนในจังหวัดสระบุรี มีอัตราส่วน
จากพลังงานปกติอยู่ที่ประมาณ ๑๕.๙% เพ่ิมจากปี ๒๕๖๔ ประมาณ ๔.๔% ในจังหวัดสระบุรีมีการผลิต
ไฟฟ้ารวมทั้งหมด ๕,๑๖๗ เมกะวัตต์ รองจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการใช้ไฟฟ้าทั้งจังหวัดเฉลี่ย 
๑๖ ล้านหน่วยต่อวัน การใช้เชื้อเพลิงอยู่ที่ ๒ ล้านลิตรต่อวัน และมีการใช้ก๊าซ ๔๔๐ ตันต่อวันโดยเฉลี่ย 
โครงสร้างพลังงานทางเลือกส่วนใหญ่มาจากลมร้อนจ านวน ๑๐ แห่ง พลังงานลมร้อนมาจากการใช้พลังงาน
ความร้อนของกังหันก๊าซผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากโรงงานผลิตปูน รองลงมาเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าจาก
ขยะและชีวมวล อันดับที่ ๓ คือ โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยภาพรวมพลังงานทดแทนใน
จังหวัดสระบุรีพบว่ามีอัตราส่วนแบ่งเป็นแสงอาทิตย์ ๒๓% ชีวมวล ๓๕% และลมร้อนทิ้ง ๔๐% การพัฒนา
พลังงานทดแทนในจังหวัดสระบุรีมีการพัฒนาอย่างมากในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เป็นช่วงที่มีการลงทุนเป็นอย่าง
มากและมีการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนใหญ่ที่มีการพัฒนามาตลอดคือพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับ
โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวดัสระบรุีมีทั้งหมด ๕ โครงการ โดยนับโครงการที่ด าเนินมาถงึ
ปัจจุบันและโครงการที่เสร็จสิ้นไปแล้วและยังไม่หมดอายุการใช้งาน ซึ่งปกติจะมีอายุประมาณ ๘-๑๕ ปี โดย
ไม่นับโครงการสาธิตและโครงการต้นแบบ โดยโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี  
ประกอบด้วย  

๑) โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบล
และเครือข่ายพลังชุมชน ด าเนินการมาแล้วตั้งแตป่ี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมาย คือ องค์การบรหิาร
ส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปและโรงเรียน โดยจะมีการจัดสัมมนาเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน มีการผลักดันให้
เกิดแผนพลังงานในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีกิจกรรมรณรงคสร้างการรับรู เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานและพลังงานทดแทน มีการรับสมัครอาสาสมัครพลังงานชุมชนเพ่ือเป็นเครือข่ายพลังงานภาค
ประชาชน และสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยในปี ๒๕๖๕ มี ๑๕ อบต. เข้าร่วมโครงการ ในส่วน
ของอาสาสมัครพลังงานชุมชนปัจจุบันมีอยู่ ๓๓๒ คน กระจายอยู่ทั่วจังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่อยู่ที่อ าเภอ
เมืองสระบุรี อ าเภอมวกเหล็กและอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ในส่วนของการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๒ x ๒ เมตร และขนาด ๓ X ๔ 
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเข็น หลอด LED เตาประสิทธิภาพสูง และเตาเผาถ่าน 

๒) โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ใช้งบประมาณกองทุน
ส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน มีทั้งหมด ๓๔ แห่ง เป็นโครงการที่ด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ และเสร็จสิ้น
ไปแล้ว ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่ และจากการตรวจสอบล่าสุดในปี ๒๕๖๔ สามารถใช้งานได้ทุกระบบ  

๓) โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย (๑) โครงการติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ และ (๒) โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตยแบบเคลื่อนที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๑๐๖ ระบบ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

๔) โครงการส่งเสริมศักยภาพพลังงานเชิงพ้ืนที่  โครงการนี้จะส่งเสริมเทคโนโลยีระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย พ้ืนที่ที่ไฟฟายังเขาไม่ถึง และระบบแสงอาทิตย์
ส าหรับห้องเย็น 
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๕) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ภาคประชาชน (Solar Rooftop) ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี ๒๕๖๔ มีการซื้อขายไฟอยู่ในโครงการนี้ทั้งหมด ๒๓,๘๕๙ หน่วย เพ่ิมขึ้นจาก 
ปี ๒๕๖๓ ที่มีการซื้อขายทั้งหมด ๖,๒๓๓ หน่วย โดยในโครงการนี้มีก าลังการผลิตรวมคือ ๑.๕ เมกะวัตต์ 
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณอ าเภอหนองแค 

ส าหรับโครงการที่ ๑-๔ เป็นโครงการของส านักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี ท่ีได้ด าเนินการอยู่ ได้รับ
การสนับสนุนเงินทุนและงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน ในด้านภาพรวมการสนับสนุน
เทคโนโลยีทั้งหมดในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรีจะแบ่งออกเป็น ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด ๓๔ แห่ง 
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด ๑๐ แห่ง และเตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล หรือเตาผลิตภาพสงู
แบบเป็นสิ่งก่อสร้างทั้งหมด ๒ แห่ง  

นายประมาณ สว่างญาติ กรรมการ สอบถามว่าระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์จ านวน ๓๔ แห่ง 
แบ่งออกเป็นแบบเคลื่อนที่และแบบติดตั้งถาวร แต่ละท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนใช้งบประมาณจ านวน
เท่าไหร่ มีระบบสูบน้ าผิวดินแบบติดตั้งถาวรหรือไม่ และจากในข้อมูลท่ีระบุว่าองค์การบริหารส่วนต าบลล า
พญากลางมีระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์จ านวน ๑๗ แห่ง เป็นแบบน้ าผิวดินหรือเป็นบ่อบาดาล 

นายวรพจน์ อินต๊ะ วิศวกรปฏิบัติการ ส านักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ มีโครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ที่เคยท าไว้เมื่อปี ๒๕๕๙ เป็นโครงการ
สูบน้ าส าหรับบ่อบาดาล ใช้งบประมาณบ่อละ ๕ แสนบาท รวมแล้วใช้เป็นเงินประมาณ ๑๐ ล้านบาท  
ซึ่งในปัจจุบันพลังงานจังหวัดได้ติดตามผลการด าเนินงานและติดตามการบ ารุงรักษาอยู่อย่างต่อเนื่อง  
โดยระบบดังกล่าวยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ ส่วนโครงการส่งเสริมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์   
ซึ่งเป็นโครงการของปี ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด าเนินการ มีงบประมาณของกองทุนส่งเสริม
พลังงานทดแทนจ านวน ๒๕ ล้านบาท และด าเนินการส่งเสริมอยู่ประมาณ ๒๐ ระบบ ทั้งนี้ ยังไม่มีระบบสูบ
น้ าผิวดินแบบติดตั้งถาวร เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องเอกสารสิทธิ์และยังหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการด าเนินการ
ไม่ได้ และในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลางมีทั้งแบบน้ าผิวดินและบ่อบาดาล ซึ่งที่ล าพญา
กลางจะขอรับการสนับสนุนค่อนข้างมาก ซึ่งในจ านวน ๑๗ แห่งนี้ในปี ๒๕๖๖ จะรวมทั้งจังหวัดและเป็น
แบบน้ าผิวดินทั้งหมด  

นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล กรรมการ สอบถามพลังงานจังหวัดว่า ในปีที่ผ่านมางบประมาณ
กองทุนส่งเสริมพลังงานทดแทนได้รับจังหวัดละ ๒๕ ล้านบาท แต่ในปี ๒๕๖๖ ลดลงเหลือ ๑๐ ล้านบาท 
ส่วนหนึ่งมาจากหลายจังหวัดไม่ได้ใช้งบประมาณ เมื่อไม่ได้ใช้ก็ต้องน าส่งคืน ซึ่งเป็นจุดที่ต้องมีการทบทวน
แก้ไข เช่นในจังหวัดสระบุรีนี้ที่อ าเภอบ้านหมอและอ าเภอหนองโดนไม่ได้มีการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมพลังงานทดแทน นอกจากนี้ พลังงานจังหวัดได้ลงพ้ืนที่อบต. หรือพ้ืนที่
ชนบทหรือไม่ ส่วนใหญ่ประชาชนที่มีความต้องการใช้พลังงานทดแทนมักจะเป็นเขตพ้ืนที่ของอบต. พลังงาน
จังหวัดได้ส่งข้อมูลไปยังท้องถิ่นบ้างหรือไม่ เพราะจากท่ีได้สอบถามข้อมูลไปทางองค์การบริหารส่วนต าบล
ได้รับแจ้งว่าไม่ทราบข้อมูลในเรื่องนี้ ซึ่งส่วนนี้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข ในแต่ละจังหวัดมีพลังงานจังหวัด แต่ไม่มี
พลังงานอ าเภอ ท าให้การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลไม่ทั่วถึง ดังนั้น หากมีบุคลากรเพ่ิมขึ้นจะท าให้
การลงพื้นที่หรือการน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกองทุนฯ สามารถเข้าถึงท้องถิ่นและประชาชนได้ง่าย
ขึ้น นอกจากนี้ สิ่งที่ควรแก้ไขอีกประการหนึ่ง คือ รายละเอียดในเรื่องของการขอรับการสนับสนุนจาก
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กองทุนส่งเสริมพลังงานทดแทน ซึ่งได้รับเสียงสะท้อนมาจากประชาชนว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก  
มีรายละเอียดมาก เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์มีจ านวนมาก มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก แต่ละโครงการผ่านการพิจารณา
ค่อนข้างยาก จึงขอฝากไว้เป็นข้อมูลหากสามารถปรับปรุงให้มีรายละเอียดหรือขั้นตอนหลักเกณฑ์ที่เข้าใจได้
ง่ายขึ้นก็จะเป็นเรื่องที่ดี 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน
เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก จึงขอฝากรองผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากเป็นที่
ทราบกันดีว่าบุคลากรของพลังงานจังหวัดมีจ านวนน้อย ส่วนเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการเข้าถึงกองทุนฯ  
ก็มีค่อนข้างมาก ที่ผ่านมาในจังหวัดอื่น ๆ ท่ีได้ไปจัดกิจกรรมและได้พบกับผู้ว่าราชการจังหวัด คณะ
กรรมการฯ ได้ขอให้ทางท้องถิ่นจังหวัดช่วยประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับทราบถึงกองทุนฯ ดังกล่าว เพ่ือจะได้น าสู่การขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ รวมทั้งได้ขอให้
พัฒนาการจังหวัดและเกษตรจังหวัดช่วยชี้แจงเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ให้รับทราบถึง
รายละเอียดของกองทุนฯ ดังกล่าว ในส่วนของวุฒิสภาได้พิจารณาประเด็นดังกล่าวข้างต้น ทั้งใน
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยได้เชิญ
ผู้แทนจากกรมพลังงานมาประชุมร่วมกันและได้ให้ข้อสังเกตไปว่า ควรจะต้องขอให้ส่วนราชการอื่นช่วย
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงหรือจัดท าโครงการ เพ่ือมาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตประการ
หนึ่ง คือ ประชาชนไม่ทราบว่ามีกองทุนฯ ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบข้อมูล จึงไม่มีผู้มา
ขอรับการสนับสนุน ท าให้มีงบประมาณคงเหลือและต้องส่งคืน เป็นเหตุให้ในปีนี้กองทุนฯ จึงมีงบประมาณ
ลดลงเหลือเพียง ๑๐ ล้านบาท ซึ่งได้ให้ความเห็นไปว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก  
แต่การด าเนินการยังไม่ได้ผลเต็มที่ ทางกรมพลังงานได้รับทราบแล้วจึงรับว่าต่อไปจะเพิ่มงบประมาณคืนให้ 
อีกประการหนึ่งที่จะพยายามแก้ไข คือ เรื่องของหลักเกณฑ์ในการที่จะท าโครงการ ในการหาหน่วยงานที่จะ
มารับผิดชอบแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก็ได้ให้ค าแนะน าไปว่าส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีการสร้าง
กลุ่มของตัวเองขึ้นมาเป็นกลุ่มตามกฎหมาย อาทิ แปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มสตรี 
กลุ่มเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคราชการในการจัดตั้งและมีงบประมาณอุดหนุน หากสามารถขยายให้
องค์กรเหล่านี้เป็นหน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนได้ก็จะท าให้การจัดสรรงบประมาณของ
กองทุนฯ เป็นไปได้อย่างทั่วถึง  

๒) แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี 
นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๐ น าเสนอข้อมูลสถานการณน์้ า

ในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี โดยสรุปว่า จังหวัดสระบุรีเป็น ๑ ใน ๒๒ จังหวัดในลุ่มน้ าเจ้าพระยา ลุ่มน้ าป่าสักเป็น
สาขาหนึ่ง ลุ่มน้ าเจ้าพระยามีลุ่มน้ าที่เป็นสาขาคือ ปิง วัง ยม น่าน ที่เป็นน้ าต้นทุน สระบุรีเป็น ๑ ใน ๒๒ 
จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา จะใช้น้ าจาก ๔ เขื่อนหลัก สระบุรีอยู่ในลุ่มน้ าหลักคือลุ่มน้ าป่าสัก ซึ่งมีต้นน้ าอยู่ที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในลุ่มน้ าเจ้าพระยาจะเกี่ยวข้องกับเขื่อนภูมิพลที่กั้นแม่น้ าปิงท่ีจังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์กั้น
แม่น้ าน่านที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนแควน้อยกั้นแม่น้ าแควน้อยที่พิษณุโลก แม่น้ าปิงกับแม่น้ าน่านไหลมา
บรรจบกันที่ปากน้ าโพ เป็นเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ าที่จะมีผลส าคัญ หลังจากนั้น
กลายเป็นแม่น้ าเจ้าพระยา ไหลผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไหลลง
อ่าวไทย ฝั่งตะวันออกของลุ่มเจ้าพระยาเป็นคลองชัยนาท-ป่าสัก มีความยาว ๑๓๒ กิโลเมตร เขื่อนป่าสักจะ



๙ 
 
ไหลมารวมกันที่หน้าเขื่อนพระราม ๖ หลังจากนั้นจะมีคลองระพีพัฒน์อยูเ่หนือเขื่อนพระราม ๖ จะไหลผ่าน
อ าเภอภาชี อ าเภอหนองแค ไปบรรจบกับคลองรังสิต ขณะนี้มีปริมาณน้ าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค่อนข้างมากเพราะเป็นที่รวมของน้ าจากทางเหนือ คือ ปิงวังยมน่านไหลมารวมเป็นเจ้าพระยา และไหลเข้า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในขณะเดียวกันก็มีน้ าจากป่าสักไหลมารวมอีกสายหนึ่ง  

สถานการณ์ปัจจุบันใน ๔ เขื่อนหลัก ปัจจุบันมีน้ าใช้การประมาณ ๖,๓๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  
น้ าส าหรับฤดูแล้งปีหน้ามีทิศทางที่อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากเมื่อปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา มีน้ าใช้การเมื่อ
หมดฤดูฝนประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จึงคาดว่าจะมีน้ าใช้การประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร ปัจจุบันเขื่อนป่าสักมีปริมาณน้ า ๓๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ประมาณ ๔๐% ตอนนี้เขื่อนป่าสักอยู่ในชว่ง
พร่องน้ าจากเมื่อ ๒ สัปดาห์ที่แล้ว แต่ตอนนี้มีแผนจะปรับลดการระบายเพื่อจะเริ่มเก็บกักน้ า ตอนนี้เป็นช่วง
รอยต่อที่ส าคัญเนื่องจากอีก ๑ เดือนจะสิ้นสุดฤดูฝนว่าจะเก็บหรือจะระบาย กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าเดือน
กันยายนนี้จะมีฝนตกชุกและมีโอกาสที่จะมีพายุอีก ๑-๒ ลูกที่จะผ่านภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กรมชลประทาน จะวิเคราะห์วันต่อวันและปรับการระบายเพ่ือให้เขื่อนป่าสัก 
มีน้ ามากที่สุดหรือเต็มเขื่อนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝน ทั้งนี้ ตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทลงมา ฝั่งซ้ายมี
แม่น้ าน้อย แม่น้ าสุพรรณ เป็นคลองสายหลัก คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง แถบจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี 
นครปฐม ฝั่งตะวันออกเป็นคลองชัยนาท-ป่าสัก คลองมีความจุน้ าประมาณ ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
ในวันนี้รับเพียง ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพราะต้องรับน้ าป่าที่มาจากอ าเภอตากฟ้าและตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ น้ าปา่ที่มาจากอ าเภอสระโบสถ์ โคกส าโรง และหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ล าเลียงแล้วระบายลงสู่
แม่น้ าป่าสัก จุดเฝ้าระวังของแม่น้ าเจ้าพระยาที่อ าเภอบางไทร เดิมมีเกณฑ์เฝ้าระวงัท่ี ๓,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที หากเกินกว่านี้จะมีผลกระทบตอ่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่ล่าสุดส านักงานทรัพยากรน้ าแหง่ชาติ
และกรมชลประทานได้พิจารณาร่วมกันลดเกณฑ์เฝ้าระวังลงมาที่ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัจจุบัน
น้ าที่อ าเภอบางไทรจึงอยู่ที่ประมาณ ๒,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตัวอย่างของเกณฑ์การระบายน้ าท่ี
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ใช้แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ท้ายน้ าเพ่ือจะได้ทราบสถานการณ์ว่าขณะนี้กระทบที่บริเวณ
ใดบ้าง เช่น การระบายท่ี ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณวันละ ๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จะเริ่ม
กระทบกับตลาดโบราณบ้านต้นตาล อ าเภอเสาไห้ ถ้าระบายน้ าที่ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะเริ่ม
กระทบกับต าบลแสลงพัน อ าเภอวังม่วง ถ้าระบายน้ าที่ ๖๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะเริ่มกระทบกับแก่ง
เสือเต้นและหินซ้อน ถ้าระบายน้ าที่ ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะกระทบกับหาดสองแควของจังหวัด
สระบุรี เป็นต้น ซึ่งการระบายน้ าดังกล่าวจะมีการแจ้งเตือนให้ทราบก่อน อย่างไรก็ตาม ลุ่มน้ าป่าสักเป็น 
ลุ่มน้ าที่มีขนาดใหญ่ มีน้ าในฤดูฝนเฉลี่ย ๓๐ ปีย้อนหลังอยู่ที่ ๒,๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เขื่อนป่าสัก 
เก็บได้ ๙๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ในปัจจุบันฤดูฝนมีน้ าที่ตกลงมาแล้วประมาณ ๑,๖๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
เหลือปริมาณน้ าที่จะไหลลงเขื่อนป่าสักอีกประมาณ ๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้ าในเขื่อนอยู่
ประมาณ ๓๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ฉะนั้นในช่วงนี้จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการระบายน้ า ในขณะเดียวกันก็ได้
เตรียมวางแผนปรับเกณฑ์ระบายน้ าเพื่อเก็บกักไปพร้อมกันด้วย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ท้ายน้ า  

เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์น้ าปีนี้กับปี ๒๕๕๔ จะพบว่าเมื่อปี ๒๕๕๔ ที่เกิดน้ าท่วมรุนแรงในภาคกลาง 
จุดหนึ่งที่มีปัญหาคือประตูระบายน้ าบางโฉมศรีที่สร้างอยู่ที่คันกัน้น้ าอ าเภออินทร์บรุี จังหวัดสิงห์บุรี เกิดการ
ช ารุด ท าให้น้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาทะลักเข้าจังหวัดลพบุรี ปัจจุบันได้ท าการปรับปรุงอาคารบางโฉมศรีเก่า 
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ซึ่งได้อนุรักษ์ไว้ ไม่ได้ใช้งานแล้ว แต่ปัจจุบันคันกั้นน้ ามีความมั่นคงแข็งแรง ในปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า
จะมีฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ ๓% ส่วนเรื่องที่กังวลคืออาจจะมีพายุเข้าไทย ๒ ลูก จึงอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง 
จะแตกต่างกันก็คือเมื่อปี ๒๕๕๔ มีพายุผ่านประเทศไทยช่วงนี้ ๕ ลูก แต่ปีนี้ยังไม่มีพายุเลย ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะอากาศแต่ละช่วงเวลา ในปี ๒๕๕๔ มีปริมาณฝน ๑,๗๘๑ มิลลิเมตร แต่ปีนี้ยังอยู่ที่ ๑,๓๐๐ 
มิลลิเมตร ปัจจัยส าคัญคือในปี ๒๕๕๔ น้ าเหนือน้ าหลากในเขื่อนมีปริมาณเยอะ เขื่อนไม่สามารถกักเก็บได้
ต้องระบาย แต่ปีนี้พายุเข้าเหนือเขื่อนสามารถเก็บน้ าได้  

นายประมาณ สว่างญาติ กรรมการ สอบถามว่า ในช่วงนี้ทุ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง ๗ ทุ่ง
รับน้ า ตอนนี้เก็บเกี่ยวหมดแล้ว แต่ในทุ่งยังไม่มีน้ า แม่น้ าน้อยที่เกษตรกรอยู่เดือดร้อนมาก น้ าขึ้นสูงมาก  
มีโอกาสที่จะเปิดน้ าเข้าทุ่งเพื่อช่วยระบายความเดือดร้อนของเกษตรกรได้บ้างหรือไม่ 

นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๐ กล่าวว่า เมื่อวานนี้มีการ
ประชุมศูนย์ส่วนหน้าของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติที่เขื่อนเจ้าพระยา ได้พิจารณาว่าหลังจากวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕ อาจจะพิจารณารับน้ าเข้าทุ่ง เนื่องจากในปีนี้ฝนมาเร็ว เกษตรกรเก็บเกี่ยวไม่ทันตาม
ก าหนดเดิมก็คือวันที่ ๑๕ กันยายน ซึ่งจะมีหลายพ้ืนที่ที่ตอนนี้ข้าวออกรวงแล้วและก าลังเร่งเก็บเกี่ยวกันอยู่ 
มีทั้งหมด ๑๒ ทุ่ง เก็บเกี่ยวเสร็จไปแล้วประมาณ ๒-๓ ทุ่ง จะมีทุ่งเชียงราก ทุ่งท่าวุ้ง คือฝั่งลพบุรีจะเสร็จ
แล้ว แต่ฝั่งพระนครศรีอยุธยา เจ้าเจ็ด ผักไห่ ยังมีบางส่วนที่ก าลังเก็บเกี่ยวอยู่ ถ้ารับน้ าเข้าทุ่งไปเกรงว่าจะ
กระทบกับเกษตรกรที่ก าลังเร่งเก็บเกี่ยวอยู่ ปัจจัยส าคัญก็คือเรื่องพายุ ถ้าพายุเข้าจะต้องใช้การรับน้ าเข้าทุ่ง
เพ่ือตัดยอดน้ า น าน้ าเข้าไปไว้ในพ้ืนที่ลุ่มต่ า และลดปริมาณน้ าที่จะไหลลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา ถ้าน าน้ าเข้า
ตั้งแต่ตอนนี้แล้วไม่สามารถควบคุมได้ ในทุ่งมีน้ าเต็ม หากว่ามีพายุเข้าไทยจะกระทบมาก เพราะจะไม่
สามารถควบคุมน้ าที่จะเข้าสู่กรุงเทพฯ ได้เลย ในประเด็นนี้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้ติดตามอย่าง
ใกล้ชิด หากไม่มีพายุเข้าไทยอย่างแน่นอนก็จะสามารถด าเนินการน าน้ าเข้าทุ่งได้ในทันที 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการฯ 
ประเด็นหนึ่งที่ขอฝากส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติและกรมชลประทานให้พิจารณาคือ การเปลี่ยนปฏิทิน
การเพาะปลูกของภาคกลาง เกษตรกรควรท านาตั้งแต่เดือนเมษายน เพ่ือจะได้เก็บเกี่ยวให้ทันก่อนที่น้ าเหนือ
จะมา เนื่องจากที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นท่ีอ าเภอผักไห่ อ าเภอมหาราช และอีกหลายพ้ืนที่ท่ีไม่ได้ท านามา ๓ ปี
แล้ว คนที่อยู่ปลายน้ าไม่ได้รับน้ าเนื่องจากคนที่อยู่ต้นน้ าใช้ไปหมดแล้ว เมื่อถึงเวลาคนปลายน้ าจะท านาที
หลังและไม่ได้ท าตามปฏิทินที่วางไว้ เมื่อถึงเวลาที่ควรเก็บเกี่ยวก็ท าไม่ได้ ปล่อยน้ าเข้าทุ่งกไ็ม่ได้ อีกประเด็น
หนึ่งคือกรมชลประทานควรใช้ประโยชน์จากกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน โดยให้ประชาชนกลุ่มนี้ได้มีส่วนร่วม
แสดงความเห็นหรือร่วมตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับน้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปล่อยน้ าเข้าทุ่ง   
ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาได้และจะตรงกบัสถานการณ์มากกว่า เพราะประชาชนในพื้นที่จะรู้ข้อมูลพ้ืนที่ด ีอีกทั้ง
ยังสามารถควบคุมเรื่องการท านาของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยกันเองได้  

นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๐ กล่าวว่า ส านักงานทรัพยากร
น้ าแห่งชาติและกรมชลประทานได้ประชุมร่วมกันเมื่อวานนี้ ตอนนี้ได้มีการรับน้ าเข้าทุ่งแล้วแต่รับเข้าทาง
ระบบคลองส่งน้ าของชลประทาน ซึ่งเป็นการรับน้ าเข้าไปในคลองส่งน้ าที่ชลประทานสามารถควบคุมได้  
เนื่องจากหากรับน้ าเข้าจากช่องทางปกติอาจจะควบคุมไม่ได้ ในส่วนของข้อเสนอแนะที่ให้ทางชลประทาน
รับฟังกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานให้มากขึ้นนั้นก็จะขอรับนโยบายไปปฏิบัตติ่อไป 
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๓) การจัดที่ดินท ากินในพ้ืนที่อ าเภอบ้านหมอ  
นางสาวศุลีพร เพ่ิมพูน ธนารักษ์พ้ืนที่สระบุรี น าเสนอข้อมูลการจัดที่ดินท ากินในพื้นที่อ าเภอบ้าน

หมอ โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ ที่ราชพัสดุในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่ประมาณ ๔๘,๑๕๕–๑-๘๐.๕ ไร่ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในราชการ และบางส่วนน ามาจัดให้เช่า มีผู้เช่าทั้งหมด จ านวน ๑,๙๒๖ ราย แยกตาม
ประเภทการเช่า ดังนี้ ๑) การเช่าเพ่ืออยู่อาศัย จ านวน ๑,๒๔๓ ราย ๒) การเช่าเพื่อการเกษตร จ านวน ๕๕๔ 
ร า ย 
๓) การเช่าอาคารราชพัสดุ จ านวน ๖๐ ราย และ ๔) การเช่าเพ่ือประโยชน์อย่างอื่น จ านวน ๖๙ ราย 
กรมธนารักษ์ได้มีการด าเนินโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” โดยน าที่ราชพัสดุมาจัดให้ราษฎรเช่าเป็นที่อยู่
อาศัยและที่ท ากิน ซึ่งในจังหวัดสระบุรี ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่สระบุรีได้ด าเนินโครงการในพื้นที่อ าเภอบ้าน
หมอเรียบร้อยแล้วบางส่วน โดยจัดให้เช่าเพ่ืออยู่อาศัยและท ากินไปแล้วทั้งหมด ๑๕๒ ราย แยกเป็นเช่าเพื่อ
อยู่อาศัย ๗๐ ราย และเช่าเพ่ือประกอบการเกษตร ๘๒ ราย โดยได้จัดพิธีมอบสัญญาเช่าให้กับผู้เช่าตาม
โครงการไปแล้วบางส่วน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ดาราศาสตร์ ทะเลสาบบ้านหมอ ต าบล
บ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ โดยมีอธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้บริหารกรมและนายอ าเภอ ร่วมเป็นผู้มอบสัญญา 
ส าหรับพ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ในอ าเภอบ้านหมอจะมีอยู่ตรงบริเวณทะเลสาบบ้านหมอ เดิมเป็นที่สงวนหวงห้าม
ไว้ใช้ แต่ปัจจุบันกลายมาเป็นที่ราชพัสดุ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดให้เช่าและจัดให้ใช้พ้ืนที่ให้ถูกต้อง
ตามการใช้ประโยชน์  

นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล กรรมการ กล่าวว่า มีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหมอซึ่งเป็นที่ราชพัสดุค่อนข้างเยอะ โดยอาจจะมีทั้งที่ท าการเช่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง  
ในพ้ืนที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการ ท าให้ภาพรวมดไูม่เป็นระเบียบ ในช่วงปี ๒๕๔๗ พ้ืนที่ดังกล่าวผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระบุรีในสมัยนั้นได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดูแลและเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อให้
ชาวบ้านเช่าอยู่อาศัยและท ากิน แต่ระยะหลังมาการเช่าเริ่มมีปัญหาเนื่องจากมีผู้ที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงไปเช่า
พ้ืนที่เป็นจ านวนหลายไร่ ค่าเช่าเป็นรายปีไม่แพง แล้วน ามาแบ่งให้เช่าเป็นล็อค ๆ ละประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ 
ตารางวา ให้เช่าในราคา ๓๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการน าท่ีดังกล่าวไปเปิดให้เช่าต่อ ไม่ทราบว่าทาง 
ธนารักษ์ได้มีการบริหารจัดการตรงนี้หรือไม่ และขอให้ธนารักษ์ลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบป้ายห้ามบุกรุกที่ได้ติด
ไว้ในพ้ืนที่เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนว่าป้ายเริ่มจะพังแล้ว อีกทั้งมีคนไปบอกผู้ที่ก าลังซื้อขายกันอยู่ว่า
ปา้ยทีป่ักเป็นป้ายปลอมไม่ใช่ป้ายของธนารักษ์ สามารถปลูกสิ่งก่อสร้างได้เลย นอกจากนี้ ขอเสนอว่าในการ
ให้เช่าพ้ืนที่ของกรมธนารักษ์นั้น ควรจะให้ผู้ต้องการเช่าพื้นที่ยื่นเรื่องผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลในขั้นตน้ 
แทนการยื่นเรื่องที่จังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้คัด
กรองข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายของกรมธนารักษ์ในการให้เช่าพ้ืนที่ ก่อนที่จะน าส่ง
ข้อมูลใหแ้ก่กรมธนารักษ์พิจารณาให้เช่าพื้นที่ต่อไป  

นางสาวศุลีพร เพ่ิมพูน ธนารักษ์พ้ืนที่สระบุรี กล่าวว่า ธนารักษ์ได้น าป้ายเตือนมิให้ด าเนินการใด ๆ 
โดยไม่ได้รับอนุญาต ไปติดตั้งไว้ในพ้ืนที่ราชพัสดุดังกล่าวเนื่องจากมีประชาชนแจ้งมา และได้ด าเนินการ
ซ่อมแซมป้ายที่ได้รับแจ้งว่าพังเรียบร้อยแล้ว และในส่วนของแนวทางแก้ไข กรมธนารักษ์จะร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรีน ารายชื่อประชาชนทั้งหมดเข้าระบบเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป ส่วนผู้ที่ไม่ได้



๑๒ 
 
เช่าพื้นที่ไว้แต่ต้องการจะเช่าจะต้องมาติดต่อโดยตรงและกรมธนารักษ์จะพิจารณาว่าจะสามารถจัดให้เช่าได้
หรือไม่  

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า การจัดที่ดินท ากินให้แก่ประชาชน
เป็นปัญหาส าคัญของประเทศในขณะนี้ สืบเนื่องจากการที่ประชาชนไม่มีที่ดินท ากิน ไม่มีที่อยู่อาศัย และ
ส่วนใหญ่บุกรุกที่ดินของรฐั รัฐบาลจึงได้จัดตัง้ส านกังานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ขึ้นมา 
เพ่ือแก้ไขปัญหานี้ แต่ปรากฏว่าหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นผู้ครอบครองหรือเป็นเจ้าของที่ดินให้ค าตอบว่า 
ยังต้องการใช้พ้ืนที่อยู่ เห็นได้ว่าแนวคิดและทัศนคติของส่วนราชการหลายหน่วยงานยังไม่สอดคล้องกับ
นโยบายของ สคทช. มีอีกหลายแห่งท่ีเห็นว่ายังต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์ก่อน ต้องดูหลักฐานว่ามาอยู่ก่อนมีการ
ประกาศเป็นเขตหวงห้ามหรือประกาศเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ทางราชการหรือไม่ จึงเห็นว่าควรจะต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์แนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้อง ให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบว่า ขณะนี้จะมีการน าที่ดิน
ของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วหรือไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งานแล้ว มาจัดสรรให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
เป็นที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน ทุกหน่วยงานต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่า ไม่ใช่รักษาที่ดินที่ตัวเองครอบครองหรือ
ดูแลไว้ แต่ต้องรับทราบว่านโยบายของรัฐในขณะนี้คือการให้ประชาชนมีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยที่ถูกต้อง 
หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องทบทวนการใช้ประโยชน์ของตนเองให้ชัดเจน หากไม่ได้ใช้พ้ืนที่หรือไม่มีความจ าเป็น
แล้วก็ขอให้ส่งคืนกรมธนารักษ์ เพ่ือให้กรมธนารักษ์น าไปให้ประชาชนได้เช่าในราคาถูกต่อไป ซึ่งในส่วนของ
อัตราเช่านั้นตามกฎหมายใหม่เป็นเป็นอัตราเช่าที่ก้าวหน้า โดยส่วนตัวเห็นว่าเป็นอัตราที่ก้าวหน้าเกินไป  
อาจท าให้ประชาชนเกิดความไม่สบายใจแล้วจะไปหาทางออกอื่น อาทิ การรณรงค์หรือเดินขบวนประท้วงที่
จะขอเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวเลยเพราะมีการเก็บค่าเช่าในอัตราที่สูง  

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง สอบถามว่า ตามที่ธนารักษ์พ้ืนที่สระบุรี 
ได้รายงานว่าที่ราชพัสดุในพื้นที่จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ประมาณ ๔๘,๑๕๕–๑-๘๐.๕ ไร่ เป็นของส่วนราชการ
ใช้ประโยชน์อยู่เท่าไหร่ ให้เช่าเท่าไหร่ มีพ้ืนที่เหลืออยู่จ านวนเท่าไหร่ที่ควรจะน ามาเป็นประโยชน์แก่
ประชาชน และมีแนวความคิดที่จะน าพื้นที่ส่วนที่เหลือไปท าประโยชน์ต่อไปอย่างไร 

นางสาวศุลีพร เพ่ิมพูน ธนารักษ์พ้ืนที่สระบุรี กล่าวว่า ที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ทั่วประเทศ 
มีประมาณ ๑๒.๕ ล้านไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนท่ีของส่วนราชการ และพ้ืนที่ที่ไม่ได้ใช้งานบางส่วน กรมธนารักษ์
น ามาจัดประโยชน์มีสัดส่วนไม่ถึง ๑๐% หรือคิดเป็นพ้ืนที่เช่าประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าไร่ มีผู้เช่าประมาณ 
๑,๙๐๐ กว่าราย ส่วนใหญ่เป็นการเช่าเพื่ออยู่อาศัยและท าการเกษตร มีการช าระค่าเช่าเปน็รายปี ส่วนอัตรา
เช่าที่สูงจะเป็นอาคารที่ต้องยกกรรมสิทธิ์และน าไปจัดประโยชน์  

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า จากท่ีได้ศึกษามาพ้ืนที่ราชพัสด ุ
ส่วนใหญ่จะอยู่กับหน่วยงานราชการโดยเฉพาะทหาร จึงเห็นว่าหากมีการทบทวนพ้ืนที่ที่ไม่ได้ใช้แล้วและท า
การส่งคืนเพื่อน ามาจัดประโยชน์ให้แก่ประชาชนจะเป็นเรื่องที่ดีมาก ซึ่งในส่วนของที่ดินที่ส่วนราชการใช้อยู่
แต่มีผู้บุกรุก และหน่วยงานผู้ครอบครองต้องเคลียร์พ้ืนที่ให้เรียบร้อยก่อนส่งคืนธนารักษ์ ในเรื่องนี้น่าจะเป็น
เรื่องที่ธนารักษ์สามารถรับคืนมาแล้วด าเนินการแก้ไขร่วมกันกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ เพ่ือจะได้น าไปจัด
ประโยชน์ ให้เช่าพ้ืนที่และรับเข้าในระบบทั้งหมดต่อไป เช่นเดียวกับเรื่องของอาคารสิ่งก่อสร้างท่ีตอนนี้ยัง
ไม่ได้แก้ไขกฎหมาย คือสิ่งก่อสร้างที่สร้างในที่ของราชพัสดุ ถ้าขึ้นทะเบียนไว้แล้วจะส่งมอบหรือโอนให้แก่
บุคคลอื่นจะต้องอยู่ในสภาพดี แต่บางหน่วยงานที่อาคารหรือสิ่งก่อสร้างผุพังแล้ว แต่ไม่มีงบประมาณในการ



๑๓ 
 
ซ่อมแซม เมื่อจะส่งคืนหรือจ าหน่ายออกจากทะเบียน ทางธนารักษ์บอกว่าส่งคืนไม่ได้ จึงเห็นว่าธนารักษ์
น่าจะรับกลับมาแล้วจ าหน่ายออกซึ่งก็จะถือเป็นรายได้ของธนารักษ์อีกทางหนึ่ง 

นางสาวศุลีพร เพ่ิมพูน ธนารักษ์พ้ืนที่สระบุรี กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระบุไว้ว่าถ้าอาคารไม่สามารถใช้งานได้แล้ว หน่วยงานสามารถด าเนินการรื้อถอน แจ้งจ าหน่ายออกจาก
ทะเบียนกับธนารักษ์ได้ และขณะนี้กรมธนารักษ์มีโครงการที่จะแก้ไข โดยถ้าเป็นส่วนราชการที่ครอบครองอยู่ 
หากไม่ส่งคืนก็จะต้องให้ความยินยอมเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวว่า ขอฝากส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี (ทสจ.) ในฐานะเลขานุการอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ที่มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ที่ผ่านมาได้มีโอกาสลงพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่หาพ้ืนที่ของ
คทช. ค่อนข้างยาก แต่ในท้ายที่สุด ทสจ. ได้ไปเจอพื้นที่ประมาณ ๓ ไร่ ประชาชนอยู่อาศัยแบบบุกรุก ทสจ.  
ได้เจรจากับส่วนราชการทั้งหมดโดยเฉพาะกรมธนารักษ์ แล้วน าที่ดินเหล่านัน้มาจัดใหแ้ก่ประชาชนประมาณ 
๑๐ ครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ตรงพ้ืนที่นั้น จึงนับได้ว่าเป็นโมเดลเล็ก ๆ ในช่วงเริ่มต้นของการท างานเชิงรุก และ
ในท้ายที่สุดได้เข้าสู่กระบวนการของ คทช. ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาที่ดนิ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าและให้ประชาชนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและท ากิน มีรายได้ส าหรับจ่ายค่าเช่าให้กรม 
ธนารักษ์ได้ นี่เป็นตัวอย่างของการท างานภายใต้หลักการและเหตุผลของกฎหมายฉบับนี้ ในส่วนของการจัด
ที่ดินท ากินของจังหวัดสระบุรีที่ป่าพระฉาย ตรงนั้นถือเป็นพื้นที่ป่าและมีขนาดใหญ่ สามารถน าคนเข้าไปอยู่
ในป่าและรักษาป่าได้ในเวลาเดียวกัน แต่หากเป็นพ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ อาจเริ่มจากพ้ืนที่ขนาดเล็กไม่ต้อง
ใหญ่ ท าเป็นโมเดลเล็ก ๆ ของจังหวัดสระบุรีและเมื่อมีการพัฒนาขึ้นมาจนเป็นพ้ืนที่ที่ส่วนราชการยอมรับ 
ในเรื่องของการพัฒนาขั้นพ้ืนฐานกจ็ะสามารถด าเนินการได้ทั้งหมด ดังนั้น จึงเสนอให้ ทสจ. เริ่มจากโมเดล
เล็ก ๆ โดยใช้แนวทางของคทช. เข้าไปช่วยเหลือประชาชน  

๔) แนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์ รักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์  

พันเอกหญิง จตุพร แจ่มยิ่ง รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน น าเสนอข้อมูลแนวทางการ
เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์ รักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   
ในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ งานเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติมีบทบาท
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประสานการปฏิบัติส่วนราชการ  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนด สร้างเสริมให้
ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องเทิดทูน พิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุน 
ส่งเสริม และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงการด้านการเสริมสร้าง
ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติของกอ.รมน.จังหวัดสระบุรี มีจ านวน ๓ โครงการและเป็นโครงการท่ี
เชื่อมโยงกับแผนแม่บทการรักษาความสงบภายในประเทศของแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ได้แก่ 

๑) โครงการขยายผล โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เป็นโครงการที่ด าเนินการตามกรอบ
ของแผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี



๑๔ 
 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง 
เพ่ือให้การด าเนินการขยายผลโครงการฯ ออกไปในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนได้รับความรู้ได้ลงมือ 
ปฏิบัติจนเชี่ยวชาญและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปยังคนรุ่นต่อ ๆ ไปให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้นและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด โดยโครงการดังกล่าวมีการด าเนินการจ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่  
(๑) ๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลซับสนุน่ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (๒) ๒๐-๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ต าบลดงตะงาว อ าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และ (๓) ๒๗-๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง อ าเภอหนองโดน  

๒) โครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหน่ึง เป็นการท างานร่วมกันของ ๓ เครือข่าย คือ 
กอ.รมน. กศน. และปราชญ์เพ่ือความมั่นคง เพ่ือให้มีความชัดเจนและเกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม มีการประสานการปฏิบัติ โดยเชิญส่วนงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน
อื่น ๆ มามีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน และเป็นการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อน สนับสนุน ขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สร้างเครือข่ายปราชญ์เพ่ือความมั่นคงในพ้ืนที่เพ่ือบูรณาการงาน
ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด โดยโครงการดังกล่าวมีการด าเนินการจ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่ (๑) ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์
เพ่ือความมั่นคง ครอบคลุมทั้ง ๑๓ อ าเภอ (๒) ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสนุ่น 
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ของปราชญ์ไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่  และ 
(๓) ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ต าบลหนองควายโซ อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 

๓) โครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม ด าเนินงานตามแผนการเสริมสร้างความมั่นคง
ของมนุษย์ โดยการบูรณาการความร่วมมือของพลัง “บวร” และภาคประชารัฐ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ 
“ชุมชนคุณธรรม” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “บวร” เป็นแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานให้กับคนไทยทั้งประเทศ ได้น้อมน ามา
ปฏิบัติ โดยเน้นให้เห็นว่ากิจกรรมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน อยู่ในหลัก “อยู่ดีมีสุข” “พอดีและพอเพียง” 
ตามแนวพระราชด าริ ซึ่งเป็นสาระส าคัญในการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือพัฒนาคน พัฒนาชุมชน 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  โดยโครงการดังกล่าวมีการด าเนินการ
จ านวน ๕ ครั้ง ได้แก่ (๑) ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดกิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านเขาไม้
เกวียน ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (๒) ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จัดอบรมอาชีพระดับ
ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ต าบลหนองหมู อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี (๓) ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จัด
อบรมอาชีพระดับบุคคล ณ เทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย ต าบลห้วยป่าหวาย อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี (๔) ๒๖–๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดกิจกรรม “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม ณ วัดถ้ ากระบอก 
ต าบลขุนโขลน อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และ (๕) ๖ กันยายน ๒๕๖๕ จัดกิจกรรมเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือระหว่าง กอ.รมน.จังหวัด ภาครัฐและภาคเอกชน  
ในการประสานงานและขับเคลื่อนให้ประชาชนผู้น าชุมชน ตลอดจนกลุ่มอาชีพมีความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์
พระราชาและการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรัก



๑๕ 
 
ความสามัคคีในชุมชน พร้อมตระหนักในความส าคัญของสถาบันและเกิดเครือข่ายเพ่ือความมั่นคงในพ้ืนที่
จังหวัดสระบุรี  

จากนั้นในช่วงท้าย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
น าโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านครัว 
(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) โดยมี นายธนชาต เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) และ
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) เป็นผู้รับมอบ 

 ส าหรับประเด็นความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น าเสนอในครั้งน้ี  
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง จังหวัดสระบุรี” (ตามแนบ) 

 จากนั้น คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย  
นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่รับฟังข้อมูล 
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
 เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ลงพ้ืนที่รับฟังข้อมูลการด าเนินงานระบบโซลาร์ฟาร์มลอยน้ า (Floating 
Solar Solutions) เพ่ือใช้ในระบบอุตสาหกรรม ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด ต าบลบ้านครัว 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมี นายสมศักดิ์ ขอมใจเพชร์ ผู้ช่วยผู้จัดการชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด ให้การต้อนรับ นายธีรศักดิ์ การุณอุทัยศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการไฟฟ้า 
MRO บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด เป็นผู้บรรยายสรุป โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าว 
ชื่นชมการด าเนินงานระบบโซลาร์ฟาร์มลอยน้ า (Floating Solar Solutions) เพ่ือใช้ในระบบอุตสาหกรรม  
ว่าเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ เนื่องจากระบบโซลาร์ฟาร์มลอยน้ าเป็นพลังงานสะอาด สามารถ
ประหยัดพ้ืนที่บนดิน ติดตั้งง่าย และยังท าให้การผลิตไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากขึ้น แผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่เหนือน้ า 
จะมีความร้อนน้อยกว่าบนพ้ืนดิน และส่งผลให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ดีกว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่บนพ้ืนดิน 
นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับพลังงานหมุนเวียนยุคใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ลงพ้ืนที่รับฟังข้อมูลความก้าวหน้าการซ่อมแซมคันกั้นน้ าและแผนการ
ปรับปรุงระบบ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพ้ืนที่ ณ จุดซ่อมแซม
คันกั้นน้ าบริเวณ ๒๓ ขวา คลองชัยนาท-ป่าสัก โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเริงราง อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี โดยมี นายพูลศักดิ์ นาพูลผล นายอ าเภอบ้านหมอ ให้การต้อนรับ นายนรินทร์ นิ่มวิญญา 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเริงราง เป็นผู้บรรยายสรุป  โดยสรุปได้ว่า กรมชลประทาน  
โดยโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเริงราง ได้ด าเนินการซ่อมแซมคันกั้นน้ าบริเวณคลอง ๒๓ ขวา  
คลองชัยนาท-ป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุ “เตี้ยนหมู่” เมื่อปีที่ผ่านมา 
ซึ่งส่งผลให้เกิดการรั่วซึมที่ด้านใต้คลอง น้ าไหลท่วมพ้ืนที่ต าบลสร่างโศก ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ปัจจุบัน โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเริงราง ได้ท าการ
ซ่อมแซมบริเวณคันคลองทั้งสองฝั่งเป็นการชั่วคราว ส าหรับเตรียมรับมือสถานการณ์น้ าในปีนี้ นอกจากนี้  



๑๖ 
 
ยังได้วางแผนแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ าระยะยาว ด้วยการปรับปรุงประตูระบายน้ าปากคลองส่งน้ า 
๒๓ ขวา และปรับปรุงคลองส่งน้ า เพ่ือลดแรงดันน้ า ควบคุมปริมาณน้ าและระดับน้ าไม่ให้สูงเกินความจุ  
ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าว
ชื่นชมแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ าในช่วงเดือนตลุาคมถึงเดอืนพฤศจิกายน 
๒๕๖๕ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระยะยาว พร้อมทั้งจะน าข้อมูล ข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก
การลงพื้นที่ไปสู่การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 
 เวลา ๑๕.๑๐ นาฬิกา ลงพ้ืนที่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองขีดขิน อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี เพ่ือมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ าท่วมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึง
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ในพ้ืนที่ต าบลเมืองขีดขิน อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จ านวน ๕๐ ครัวเรือน 
พร้อมพูดคุยให้ก าลังใจประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอบ้านหมอ และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองขีดขิน จังหวัดสระบุรี โดยมี นายพูลศักดิ์ นาพูลผล นายอ าเภอบ้านหมอ และนางสาวสุมาลี  
เทพวิมลเพชรกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองขีดขิน ให้การต้อนรับ  

๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       สอบถาม            ใช้เครื่องมือสื่อสาร  

สัมภาษณ ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบส ารวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบส ารวจฯ กลับคืน จ านวน ๖๐ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 

ชาย ๘๐ 
หญิง ๒๐ 
รวม ๑๐๐ 

 ๒. อายุ    

อาย ุ ร้อยละ (%) 

น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

- 
๓.๓ 

๑๓.๓ 
๑๕ 

๓๓.๓ 
๓๕ 



๑๗ 
 
  

 ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศกึษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศกึษา 

- 
๕ 

มัธยมศกึษา ๑๑.๗ 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า ๑๘.๓ 
ปริญญาตร ี ๔๑.๗ 
สูงกว่าปรญิญาตรี ๒๓.๓ 

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

๑๘.๓ 
- 

๑๓.๓ 
๕๑.๓ 
๑๖.๗ 

 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทศัน ์
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสอืพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันฯ 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

๖๖.๖ 
๕๐ 
๒๕ 
๒๕ 
- 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๗๓.๒ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก  
มจี านวนทั้งหมด ๕ ประเด็น ได้แก่  

๑. ร้อยละ ๘๑.๖ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ร้อยละ ๘๑.๔ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนชีวิต 
๓. ร้อยละ ๗๘.๔ ได้รับความรู้จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

การแก้ไขปัญหาในการด าเนิน 



๑๘ 
 

๔. ร้อยละ ๗๒.๔ รับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
๕. ร้อยละ ๗๐ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่ เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ส่วนอีก ๑ ประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ร้อยละ ๖๕ ได้รู้จัก

สมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 

๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้   ๗๐ คน 
 - จ านวนผู้เขา้ร่วม  ๑๐๐ คน  
 แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ส านักงานจังหวัด
สระบุรี กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวดัสระบรุี พลังงานจังหวัดสระบุร ีท้องถิ่นจังหวัดสระบรุี 
ส านักงานทรัพยากรน้ าที่ ๑๒ ธนารักษ์พ้ืนที่สระบุรี ศูนย์ด ารงธรรมสระบุรี ส านักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี 
เกษตรจังหวัดสระบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  
 ๒. ผู้แทนชุมชน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สารวัตรก านัน และก านันผู้ใหญ่บ้าน  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสยามรัฐ 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
และได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
พร้อมทั้งได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการด าเนินงานของจังหวัดสระบุรี และได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 ๙.๓ เชิงเวลา 
   เหมาะสม ไม่เหมาะสม  อื่น ๆ .......................... 

  ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ 
   เพียงพอ/เหมาะสม ไม่เพียงพอ 

------------------------------------ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 



๑๙ 
 

 
ประมวลภาพ 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 
วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมเครือซิเมนต์ไทยท่าหลวง ต าบลบ้านครัว อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
----------------------- 

 

   
 

   
 

   
 

   

   



๒๐ 
 

   
 

 
 
 

 
  

 
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา รับฟงัการด าเนินงานระบบโซลาร์ฟาร์มลอยน้ า (Floting Solar Solutions)  
ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากดั ต าบลบา้นครัว อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

   
 

   
 

   
 



๒๑ 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ติดตามและรับฟังรายงานความก้าวหน้าการซ่อมแซมคันกั้นน้ าและแผนการ
ปรับปรุงระบบ ณ จุดซ่อมแซมคันกั้นน้ าบริเวณ ๒๓ ขวา คลองชัยนาท-ป่าสัก โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาเริงราง อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
 

   
 



๒๒ 
 

   
 

   
  

 
เวลา ๑๕.๑๐ นาฬิกา มอบถุงยังชีพให้แกก่ลุ่มผู้ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณน้์ าท่วมปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
ณ ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงขีดขิน อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบรุี 

   
 

   
 

   
 

   
 



๒๓ 
 

   
 

    
 
 

******************************************* 
 


